

## "หมอดี"แบะทำรับโอนผู้บริหารข้ามหน่วยหนึ่งศธ.

นำเสนอเมื่อ : 7 ส.ค. 2560

**รมว.ศึกษาธิการ แบะทำรับโอนผู้บริหารข้ามหน่วยหนึ่งศธ. เหตุคนไม่พอ  
แต่ขอพิจารณาให้รอบด้าน ไม่ทำลายขวัญกำลังใจของข้าราชการ ศธ.**

วันนี้(7ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  
เปิดเผยถึงการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการศึกษา(สกศ.) แทน ดร.กมล รอดคล้าย  
ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติรับโอนไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า  
ตนยังไม่ได้คิดแต่งตั้งใครในช่วงเวลานี้ คิดว่าน่าจะพิจารณาระดับ 9 และ 10 ให้เรียบร้อยก่อน  
อีกอย่างตนพูดมาเสมอว่า เรื่องคนต้องคิดนาน ๆ นอกจากนี้ยังต้องหารือร่วมกับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ  
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ.ทั้ง 2 คนด้วยว่า จะให้มีการโยกย้ายระดับ 11 ในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่  
หรือจะแต่งตั้งระดับ 10 ขึ้น 11 ในตำแหน่งเลขาธิการ สกศ.เลย

“ปีนี้ ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัด ศธ.  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และ  
ผอ.องค์การค้ำของ สกสค.ก็จะเกษียณอายุราชการด้วย ซึ่งผมคงต้องคิดหนักว่า จะขยับอย่างไร  
เพราะไม่ใช่แค่หาคนทำหน้าที่รองปลัด ศธ.อย่างเดียว แต่ต้องหาคนมาทำหน้าที่ทั้งเลขาธิการ สกสค. และ  
ผอ.องค์การค้ำ ด้วย อีกทั้งขณะนี้หลักเกณฑ์การสรรหา เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้ำ ก็ยังไม่เรียบร้อย  
เพราะผมได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ผมต้องการให้คนนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการสรรหา ในฐานะ  
รมว.ศธ.สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไร  
ซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาก็จะเดินหน้าการสรรหาเลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้ำ ทั้งนี้  
ทั้งนี้รวมถึงการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาด้วย”รมว.ศธ.กล่าว

ต่อข้อถามว่าขณะนี้มีการแสข่าวหนาหูว่าจะมีการรับโอนผู้บริหารจากภายนอกเข้ามาใน ศธ.  
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่ง เพราะคนของเราไม่พอ แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบด้าน  
และต้องไม่ทำลายขวัญกำลังใจของข้าราชการ ศธ.ด้วย  
อย่างไรก็ตามขออย่าไปเชื่อข่าวลือให้เชื่อข้อมูลจากตนเองเท่านั้น และถ้ามีการโยกย้ายจริงตนจะต้องปรึกษา  
รมช.ศธ.ทั้ง 2 คนก่อน ที่สำคัญต้องเรียกคนที่จะถูกโยกย้ายเข้ามาคุยด้วย  
แต่ตอนนี้ขอให้ผู้บริหารทุกคนทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.06 น.](#)